



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ ความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งฯ
- ☞ มรพส.จัดพิธีไหว้ครู-สู่ขวัญ ๒๕๕๕
- ☞ อนศ.จัดพิธีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่
- ☞ คทก.จัดอบรมหลักสูตรช่างกริดยาง
- ☞ IT ขอเชิญอบรมการใช้งานโทรศัพท์ฯ

ความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

รศ.สุรัชย์ ขวัญเมือง ที่ปรึกษาอธิการบดี แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้เข้าประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน เป็นประธานที่ประชุม เนื่องจาก ท่านเป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ จึงได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง ผศ. และ รศ. ที่ ก.พ.อ. มีมติให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์ ก.ม.นั้น

ท่านได้เล่าให้ฟังว่า อนุกรรมการฝ่ายวิชาการมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ วาระการประชุมการแก้ไข หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ได้ถูกจัดไว้ในวาระท้ายๆ เนื่องจากมีวาระที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของตำแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอโปรดเกล้าฯ เป็นจำนวนมาก ท่านจึงได้นัดให้มีการประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเป็นนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาการแก้ไขหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให้ครบคลุม การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในกำกับฯ นอกจากนี้ยังต้องนำการขอกำหนดตำแหน่งฯ โดยใช้ผลงานรับใช้สังคมที่มี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด เป็นประธานคณะทำงาน เข้ามาอยู่ในประกาศฯ ฉบับนี้ด้วย ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรภายใน เข้าร่วมการอบรม
การใช้งานโทรศัพท์ iPhone และ Android
ร่วมกับระบบโทรศัพท์ VoIP มรพส.
 ๓๓๖๖๐๖
วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ทราบว่า ศูนย์ IT จัดอบรมการใช้งาน โทรศัพท์ iPhone และ Android ร่วมกับระบบโทรศัพท์ VoIP มรพส. เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับอาจารย์และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.psu.ac.th หรือ โทรศัพท์แจ้งรายชื่อมาที่คุณนิตยา ปิ่นแก้ว โทร. ๐-๕๕๒๖-๗๒๐๐ ภายใน ๙๔๐๐ (หากท่านไม่มีโทรศัพท์ รุ่น iPhone และ Androidให้นำมาลงทะเบียนรับหมายเลขโทรศัพท์ ๔ หลัก สำหรับใช้งานในระบบ VoIP มรพส.ได้ในวันอบรมดังกล่าว)



นักศึกษาพิบูลร่วมสืบสานประเพณีไหว้ครู - สู่วัฒน ส่งเสริมความกตัญญู คุณธรรม จริยธรรม ทิ้งดงาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดพิธีไหว้ครู - สู่วัฒน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมี ผศ.สมบัติ พรหมหมแสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย นักศึกษากล่าวคำบูชาครู ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีนำพานดอกไม้ ธูปเทียนไหว้คณาจารย์ หลังจากนั้นประธานเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคลและ กล่าวให้โอวาทถึงความสำคัญของประเพณีการไหว้ครู พร้อมทั้งอวยพร ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พิธีไหว้ครู เป็นการแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาท ความรู้และแสดงความกตัญญูต่เวทีตาคุณต่อครูผู้มีพระคุณ วัฒนธรรมไทย ได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่างสูงเนื่องจากการแสดงถึงการรู้จัก บุญคุณของผู้ให้ความรู้ และผู้ที่รู้จักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็นผู้ที่เจริญ รุ่งเรืองในชีวิต รวมทั้ง เกิดประโยชน์กับนักศึกษาในการสร้างความสามัคคี ซึ่งจะเห็นได้จากความร่วมมือใจของนักศึกษาในการสร้างสรรค์พานไหว้ครู สามารถบูรณาการความรู้หลากหลายวิชาในการประดิษฐ์พานรูปแบบใหม่ๆ ประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆ ที่มีใช้ดอกไม้ไหว้ครูเพียงอย่างเดียวมาประกอบ เช่น พืชผัก ต่างๆ เมล็ดธัญพืช ตามจินตนาการของนักศึกษา อย่างตั้งใจและสวยงาม และที่สำคัญนักศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดกาล การที่นักศึกษาได้เข้าร่วมประเพณีไหว้ครูในครั้งนี้ นอกจากจะได้แสดง ความเคารพ ยกย่อง และแสดงความกตัญญูต่เวทีตาคุณต่อครูอาจารย์ แล้วนั้น จะทำให้นักศึกษาเป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย เป็นคนดีของสังคม ทำให้สังคมและประเทศชาติ มีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าต่อไป



อนศ.จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๕ อย่างอบอุ่น เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ องค์การบริหารกิจกรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานจุดเทียนชัยบายศรี จากนั้น ชมการแสดงการฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ นายวัฒนา กระจ่างทอง ประธานสภานักศึกษา ๒๕๕๕ ได้กล่าวคำกลอนสอนน้อง ตัวแทนรุ่นพี่กล่าวขานรับขวัญสี่มุมเมือง ชมการรำเชิญขวัญ ประธาน คณาจารย์ รุ่นพี่จุดเทียนและร่วมร้องเพลงเชิญขวัญ หลังจากนั้นรุ่นพี่(พี่ไข่)จะนำไข่และขนมมาป้อนให้กับน้องพร้อมกับผูกข้อมือรับขวัญ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรับขวัญและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น



ต่างอำเภอต่างถิ่นบินลัดฟ้า สอบข้อเขียนผ่านสัมภาษณ์ประกาศไป ขอสาธกยกกลอนมาสอนจิต เรื่องหนทางสู่เส้นชัยใบปริญญา ขอนองจงตรึงไว้ในคำสอน ว่าอะไรคือข้อคิดที่สำคัญ ลูกมาเรียนเฝ้าเพียรส่งน่าสงสาร ลูกอยากซื้ออยากหาสนองใจ ลูกทำเลวเหลวไหลในหลายครั้ง ลูกลืมคุณอุ๋นไฉนในชีวิต ลูกมาเรียนเมืองใหญ่ตามไฟฝัน ลูกคบเพื่อนเพื่อนแหมมิว่าไร ลูกนั่งกินอาหารในร้านหรู ลูกสาวแต่งตัวสวยออกเที่ยวงาน เที่ยวฮาเฮเพลงกราวจนยาวยืด ปีกัสไซร่อนเร่เตร็ดเตร่ไป นั่งลานนมสว่นขมน่านนั้นพอว่า หมดเรียนตอกลับหออารอริ อย่าโดดเรียนเข้าสายขาดหลายหน หวังเพียงลูกพร้อมสรรพรับปริญญา หันมาย้อนมองกลับอย่าสิ้นสน ท่านรอเราแต่เราเฝงไม่ประวัง หากยังมีเวลาอย่าขอม่วน ร่างท่านนั่งทิ้งบ้านไว้ให้กลักลั่น	เพื่อเสาะหาความรู้อยู่ที่ใหม่ จวบจนได้อ่านเขียนเรียนตำรา บรรดาเหล่าเยาวมิตรทุกทิศา อาจจะลาลมบ้างให้ช่างมัน ตามบทกลอนแจ้งใจไม่เห็น ที่พื่นนั้นสรรหามาสอนใจ ก้มหน้าตรำทำงานหาเงินให้ ไม่พูดคำว่าไม่ให้ไฉน ท่านก็ยังไม่ยอมให้หมดสิ้น ไม่ถวิลทวงถามให้หยามใจ ท่านก็ดั้นด้นส่งประสงค์ไผ่ เพียงอย่าให้ลูกตนเป็นคนพาล ท่านอาจนั่งหดหูอยู่หลังบ้าน ลูกชายพาลผมตั้งตรงทรงขัดใจ กลับคำมีดจวนฟ้าแจ่งส่องแสงไส ไม่หมอนไฉนั่งตี้มเหล่าเคล้านตริ แต่อย่าเพลินนั่งบาร์หมตราศรี พรงนี้ม่เข้าเรียนตออารอรา เพราะท่านไม่คิดโดดพ่นหนทางหา จึงตั้งตาทำงานหนักด้วยรักจริง ท่านสองคนให้เราได้ทั้งชายหญิง กลับมาทั้งสี่มุมท่านทุกวันคืน เราอาจย้อนกลับไปใจสะอื่น ใครจะยั้งเคียงเฝ้ารับปริญญา
นายวัฒนา กระจ่างทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ / ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ ๒๕๕๕ : ผู้ประพันธ์	

คทท.มรพส.หน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการจัดตั้งโรงเรียนยางพาราภาคเหนือ เปิดอบรมหลักสูตรช่างกรีดยาง พัฒนาบุคคลและส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นชุมชน

ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปิดเผยว่า โครงการจัดตั้งโรงเรียนยางพาราภาคเหนือ เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ องค์กรสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงานพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยางพาราอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้จากการทำสวนยางพาราของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ



ดังนั้น โครงการจัดตั้งโรงเรียนยางพาราภาคเหนือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะหน่วยงานหลัก ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างกรีดยาง เป็นหลักสูตรหนึ่งในจำนวน ๕ หลักสูตรตามแผนดำเนินการอบรมของโครงการ เป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นเร่งด่วน รองรับการต้องการของพื้นที่การปลูกยาง



ทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อฝึกทักษะการกรีดยางอย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ พร้อมทั้งสอดแทรกทักษะกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการเป็นช่างกรีดยาง และครูยาง โดยจัดฝึกอบรมทั้งหมด ๘ รุ่น รุ่นละ ๗ วัน ในรุ่นที่ ๑ ดำเนินการเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๓๕ คน



ดร.สาคร กล่าวว่า “การที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในฐานะหน่วยงานหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้เปิดอบรมหลักสูตรช่างกรีดยาง ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค รองรับการขยายตัวของพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นงานปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นชุมชน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งระดับบุคคล ท้องถิ่น และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน”

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

166 หมู่ 5 ต.พลาชัยเหนือ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.0-5526-7000 / แฟกซ์ 0-55267-108
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com